



Title :	ใส่ชื่อกิจกรรมของแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2559
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ศิษย์รุ่นน้อง
Date :	ศิษย์รุ่นน้อง ม.ศ. 2559 หน้า 6 (1)

## สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2559

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2559 เพื่อให้นักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว ได้มีโอกาสแสดงความคารวะ ระลึกถึงพระคุณและความเมตตาของอาจารย์ใหญ่ ก่อนจะส่งร่างอาจารย์ใหญ่ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพร่วมกับอาจารย์ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และ พลโท นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธี ที่บริเวณด้านหน้าอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6

นอกจากนี้คณะผู้จัดงานยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึกถึงอาจารย์ใหญ่ ที่มีข้อความที่แสดงถึงความระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ จากผู้บริหาร และนักศึกษา โดยส่วนหนึ่งของสารจากคณบดี พลโท นพ.นพดล วรอุไร ระบุว่า "ด้วยการศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้น เป็นการเรียนรู้ที่นอกจากจะต้องปลูกฝังทั้งความรู้ ความเข้าใจในร่างกายมนุษย์อย่างชัดเจนแล้ว หลักสำคัญคือการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้มีความเมตตา กรุณา เสียสละตน เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ และผู้ที่เป็นกำลังสำคัญที่ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้แก่นักศึกษา





Title :	วงออเคสตรียกระดับโลก Shanxi Province Symphony Orchestra
Subject Heading 1 :	เปิดการแสดงที่ มฟล. ผู้เข้าชมแล้ว
Subject Heading 2 :	
Source :	ต้นฉบับ
Date :	เชษฐาธิราชวชิรมงคล ๑๓.๑๑.๒๕๖๑ ๑๑.๑๑.๒๕๖๑ (๒)

**วงออเคสตรียกระดับโลก**  
**Shanxi Province Symphony Orchestra**  
**เปิดการแสดงที่ มฟล. ผู้เข้าชมแล้ว**



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดการแสดงคอนเสิร์ต Shanxi Province Symphony Orchestra Thailand Tour Repertoire. ที่หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมคอนเสิร์ตอย่างล้นหลามทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมถึง นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติร่วมงาน โดยมี ดร.รมย์เย็น โกศัยกานนท์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นว่า

“มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่วงดนตรี Shanxi Province Symphony Orchestra ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2495 เป็นวงดนตรีออเคสตรียกระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประสบการณ์จัดแสดงคอนเสิร์ตมากกว่า 66 ปี และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคหลายรายการได้มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยหวังให้ผู้เข้าชมได้รื่นรมย์ไปกับสุนทรียรสจากออเคสตราภายใต้การอำนวยการเพลงโดย Mr. Elahiu von Erlenbach ผู้อำนวยการเพลงสัญชาติเยอรมัน ที่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีออเคสตราระดับนานาชาติ” ดร.รมย์เย็น โกศัยกานนท์ กล่าว





Title :	มฟล. จัดงานวันวัฒนธรรมเมียนมา เชื่อมสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงระฆังวัด
Date :	เสียงระฆังวัด 2559 ๖ ๖ ๓/

### มฟล. จัดงานวันวัฒนธรรมเมียนมา เชื่อมสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาเมียนมา จัดกิจกรรม วันวัฒนธรรมเมียนมา ประจำปี 2559 (Myanmar Cultural Day and Exhibition) ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมที่งดงามของชาวเมียนมา และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากหลากหลายเชื้อชาติหลายภาษา โดยนักศึกษาเมียนมาแต่งกายด้วยชุดประจำชาติสีสันสดใสสวยงาม ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวเมียนมา ส่วนกิจกรรมบนเวทีมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมในชุดต่างๆ ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นในหัวข้อ "Glory of



Myanmar" นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงานยังได้ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นที่หลายคนเอ่ยปากชมว่าอร่อย มีรสชาติใกล้เคียงกับอาหารไทย เรียกว่าทั้งอิมตาอิมท้องถิ่นถ้วนหน้า

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีเปิดงานว่า มฟล. มีนักศึกษาจากเมียนมาเข้ามาศึกษาต่อจำนวนมาก เนื่องจากยังมีพื้นที่อยู่ใกล้ชิดกัน ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ชาวเมียนมาเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา และมีศิษย์เก่าชาวเมียนมาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กระจายตัวทำงานอยู่ในภาคส่วนต่างๆ ในประเทศเมียนมา บางส่วนทำงานในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ